

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 41 ฉบับที่ 111 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนคร ฯ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 19 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ มีพื้นฐานปริญญาตรี/โท สาขาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาการศึกษา / จิตวิทยาการให้คำปรึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานปริญญาตรี / โท ในสาขาดังกล่าว

สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานปริญญาตรี / โท ในสาขาการศึกษา

2. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย, วรรณคดี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 3 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

(อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนคร ๙ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา (ต่อจากหน้า 1)

3. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการสื่อสารมวลชน

4. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา

สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์การสอน

สาขาวิชาเอกและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/ สาขาวิชาโภชนาศาสตร์ / สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องสำเร็จในสาขาที่ ก.พ. รับรอง อายุต้องไม่เกิน 35 ปี กรณีอายุเกิน 35 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาระดับปริญญาตรี และจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30 อายุต้องไม่เกิน 35 ปี

3. การทดสอบภาษา

3.1 มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบภาษาที่ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบจากสถาบันทดสอบ ดังนี้

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 19 อัตรา (ต่อจากหน้า 2)

TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ

TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 137 คะแนน หรือ

TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ

IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ

TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน หรือ

CUTEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ

TU – GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

3.2 กรณีเป็นผู้สมัครสอนในสาขาภาษาต่างประเทศอื่นที่มีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศนั้น ๆ และมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบจากสถาบัน

สำหรับผู้ที่ เป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาโทมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 มีอายุไม่เกิน 40 ปี และสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดกรณีปริญญาโท (แผน ข) ต้องมีผลงานการวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา คัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตำแหน่งละ 200 บาท

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานอธิการบดี หรือตรวจสอบได้ที่ <http://www.nstru.ac.th>

25 – 28 พ.ย. นี้ ผู้บริหารและตัวแทน ม.ราชภัฏนครฯ ร่วม MOU กับ มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิจัย ความรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การเข้าไปสู่ความเป็นสากลกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำประโยชน์มาพัฒนา มหาวิทยาลัย และพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยจะมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยเดินทางไปทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับ University of Putra, Malaysia และ Agreement กับ University of Sains, Malaysia ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2555

บุคลากรที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 กันอีกครั้ง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ส่งที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิศะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าพิภพเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

ช่วงปลายเดือนนี้อธิการบดีมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปราชการ 3 เรื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ไปติดตามงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554-2555 ที่กันไว้เบิกเหลืออมปี ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 พฤศจิกายน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย กลับจากมาเลเซียเดินทางต่อ ไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมการประชุมนานาชาติโครงการ “120 ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ๓ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ณ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในช่วงดังกล่าวได้แต่งตั้ง รองฯ จุติพร อัครวไลวรรณ เป็นผู้รักษาราชการแทน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน และแต่งตั้งรองฯ สุรพล เรืองรอง รักษาการแทนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน จนกว่าอธิการบดีจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

เมื่อปลายปี 2552 ได้มีทุนรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย มอบให้นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ที่ Universitas Atma Jaya Yogyakarta และ Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติงานด้านการสอนหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อภาคเรียนที่ผ่านมานักศึกษาที่รับทุนดังกล่าว ได้สำเร็จการศึกษามารายงานตัวปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ อาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์สุภัทสร วิสุทธิพันธ์ สังกัดคณะครุศาสตร์ คงไม่ช้าไปกว่าจะกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่

การแนะนำสัจจกรในภาคเรียนนี้ได้ถูกสัจจกรกันแล้วตั้งแต่เมื่อวาน เริ่มที่โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ และโรงเรียนมะฮัลดิสลามอิมานียะฮ์มุลินี อ.ท่าศาลา ส่วนวันนี้จะไปกันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สองวันนี้ มีอาจารย์จากคณะต่างๆเป็นตัวแทนร่วมการแนะนำสัจจกรกันหลายท่าน อาทิ อาจารย์อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์ ผศ.สุภาพ บุญเรือง อาจารย์พงศ์เทพ วีระพงศ์ อาจารย์นุรักษ์ สังข์ศรี อาจารย์ชัชวาล รัตนพันธ์ อาจารย์ธนวัฒน์ ปุรีรัตน์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ คุณณัฐภูมิ วงศ์สวัสดิ์ และคุณปัญญา รอนพิณิจ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจด้วยความราบรื่นจนเสร็จสิ้นในปลายเดือนธันวาคมนี้

เตรียมปิดทำการ 4 วัน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เพื่อจัดประชุมปรับปรุงแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์ฯจึงหยุดให้บริการด้านการเงินและอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม โดยจะเปิดทำการเป็นปกติในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

ปิดท้ายฟ้าพิภพเที่ยงด้วยด้วยข้อคิดดีๆ “นี่กว่าเสมอว่าการโกรธ 1 นาที จะทำให้ความทุกข์อยู่กับเรา 3 ชั่วโมง” สวัสดิศะ